



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้น ตาม วัน เวลาที่กำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตำแหน่ง อาจารย์ และสถานที่สอบ
คัดเลือก ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยออกให้ไปในวันสอบ
ทุกครั้งหากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวสอบกรรมการดำเนินการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบเว้นแต่
จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๓. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุต่อกรรมการคุม
สอบ
๔. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการดำเนินการสอบ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเตรียม อุปกรณ์ดินสอดที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า
(ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน สำหรับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) ยางลบและปากกา ไปให้พร้อม

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ งานารเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และทางเว็บไซต์ <https://cc.skru.ac.th/regisjob>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัสนา ศิริโชติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๕๐๓๐๑๐๐๖๐๐๑	นายเอกสิทธิ์ โปธิไทรย์	ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น อาคาร ๖๘ ชั้น ๓ ห้อง ๖๘ - ๓๐๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

